

Phong cùi trong tâm hồn.. tđ đđng đđn đđn tiêu tan. 4

TO: 1 recipient

Show Details

Sđ 53. CN 6 TN B. Ngày 12.02.2011

Phong cùi trong tâm hồn.. tđ đđng đđn đđn tiêu tan.

Lung Linh

Nhđng bài chia sẻ tràn ngập trên mạng và đđng nhđ mang nhđng nét khá giđng nhau

I. Trđđ c hđ t là đđnh nghĩa phong cùi tâm hồn

Bđnh phong cùi tâm hồn, đó là tđi đđi: hồn thù, kđ thđ chđng tđc, ý thđc hđ, bđo đđc. Chính bđnh phong cùi này mđi đáng sợ, vì nó cô đđp con ngđđi xa cách Thiên Chúa và cđng đoàn dân Chúa.

Ngđđi mđc bđnh phong cùi là hình đđnh tđđng trđng cho tâm hồn tđi đđi, vì tđi đđi cũng chính là thđ phong cùi thiêng liêng, làm cho tâm hồn chúng ta trđ nên hôi thđi và chđt đđn chđt mòn.

II. Phđđng thđc chđa trđ bđnh phong cùi tâm hồn

1. Chọy đọn vớ i Chúa Giêsu

Bớ i đó, vớ i mớ t lòng tin tớ ớ ng, chúng ta hãy chọy đọn vớ i Chúa Giêsu, đớ đớ ớ c chớ a lành, đớ đớ ớ c tha thớ, nhớ đó, chúng ta đớ ớ c liên kớ t vớ i Thiên Chúa và vớ i anh em, sớ i đây liên kớ t này vớ n đã đớ t đớ n do tớ i ớ i cớ a chúng ta.

Tôi đã chọy đọn vớ i Chúa qua cớ u nguyớ n, qua hớ c hớ i, qua chia sớ ớ i Chúa, qua Thánh Ớ, qua tớnh tâm hàng trăm ớ n rớ i.

Thớ mà bớ nh phong tâm hớ n vớ n chớ ng hớ thuyê n giớ m.

2. Máu Thánh Chúa Kitô

Bớ nh phong cũi này chớ có Máu Thánh Chúa Kitô mớ i thanh tớ y đớ ớ c. Chúa Giêsu đã đớ n đớ giao hòa vớ n vớ t vớ i nhau, nhớ đớ ớ c giao hòa vớ i Thiên Chúa. Vì Ngài đớ n đớ xó a bớ tớ i ớ i và làm cho tớ t cớ nhâ n loớ i đớ ớ c nên trong sớ ch, đớ ớ c đớ n gớ n Thiên Chúa, đớ ớ c nên dân Chúa.

Tôi đã rớ ớ c Máu Thánh Chúa Kitô hớ n 7000 ớ n rớ i

Thớ mà bớ nh phong tâm hớ n vớ n không ngớ ng ăn mòn tâm hớ n tôi!!!

3. Sớ chớ t và và sớ ng ớ i cớ a Chúa Giêsu

Chúa Giêsu đã chớ t và và sớ ng ớ i đớ cho chúng ta đớ ớ c lành sớ ch, cho chúng ta đớ ớ c làm con Thiên Chúa và làm anh em hớ t mớ i ngớ ớ i. Không loớ i trớ ai và không bớ ai loớ i trớ. Ngài đã giao hòa vớ n vớ t trên trớ i đớ ớ i đớ t, không còn loài vớ t sớ ch hay đớ, không còn biên giớ i ngắ n cách

chúng ta vớ i Chúa và vớ i mớ i ngớ i.

Tôi đã mớ ng Chúa tồ nồ n và phớ c sinh ít là 30 tồ i 50 ồ n

Thồ mà bớ nh phong tâm hồ n vớ n tiồ p tồ c giồ t chồ t các tồ bào tâm hồ n tôi!!!

4. Nhiồ m Tích Hòa Giớ i

Nhồ ng Chúa Giêsu cũng đã đồ ồ i trong Giáo Hồ i các Nhiồ m Tích, nhồ t là Nhiồ m Tích Hòa Giớ i là phớ ng thồ Chúa dùng đồ tồ y sớ ch bớ nh phong cùi cớ a chúng ta và giao hòa nồ i kồ t chúng ta ồ i vớ i Chúa và vớ i mớ i ngớ i, đồ cớ ng cớ mớ i dây liên kồ t ồ y ngày càng bớ n chồ t hồ n.

Tôi đã nhồ n Nhiồ m Tích Hòa Giớ i khoồ ng 300 tồ i 500 ồ n...

Thồ mà bớ nh phong tâm hồ n vớ n có vớ ngày càng lây lan khồ p tâm hồ n tôi..

III. Lớ i kêu gớ i thồ c hành

1. Hãy biồ t nhìn ngớ i ta nhồ mớ t "cái mình khác" cớ a chính mình.

Noi gớ ng Chúa Giêsu, mớ i ngớ i chúng ta hãy biồ t nhìn ngớ i anh em đồ ng loớ i nhồ mớ t "cái mình khác" cớ a chính mình. Mớ t khi nhìn nhồ n nhồ thồ, chúng ta phớ i trồ nên anh em cớ a bớ t cớ ngớ i nào, không trồ mớ t ai, và phớ i đi đồ n vớ i mớ i ngớ i đồ phớ c vớ trong tình yêu thồ ng. Ngớ i già cớ, ngớ i nghèo khó, ngớ i bớ nh tồ t, ngớ i cô đồ n hay hèn kém...

Trớ i ồ i, làm sao tôi có thồ yêu anh em nhồ chính mình đồ c. chuyồ n này chồ đồ nói cho vui thôi.

Bạn ai mà thực hành cho được c!!!

2. Hãy nhìn nhận trong mối tương quan của chúng ta có một Chúa Kitô.

Tất cả đều kêu gọi lòng tin Kitô giáo của chúng ta, và chúng ta hãy nhìn lại Lời Chúa: "Tất cả những gì anh em làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em Ta, là anh em đã làm cho chính Ta" (Mt 25,40). Chúng ta hãy nhìn nhận trong mối tương quan của chúng ta có một Chúa Kitô.

Lạy Chúa tôi! Chuyện này còn khó hơn mò kim đáy biển.

Lý do: Tôi lạy con một nào để thấy Chúa trong anh em... đang khi tôi chưa nhận ra Chúa hiện diện sống động ngay trong tâm hồn mình.

3. Đừng gán cho người khác những nhãn hiệu thù nghịch

Đừng gán cho người khác những nhãn hiệu thù nghịch, đừng rời bỏ không bao giờ quên tiếp xúc với họ, sống mình trở thành "cùi" như họ. Có khi chúng ta đã tiếp xúc tiếp xúc, hợp tác với cá nhân này hay tiếp xúc tiếp xúc, chỉ vì họ không cùng tôn giáo hay lập trường với chúng ta. Nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta khinh thường, làm nhục sống sống giao hòa mối tương quan với họ, sống sống mà Chúa Giêsu đã nhận lãnh từ Chúa Cha, đã thi hành bằng cách hiện diện sống sống mình, đổ đổ máu cuống cùng trong trái tim của Ngài.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa.

Chỉ có cộng đoàn tôi là nhất, những cộng đoàn khác không có của để sánh với cộng đoàn của tôi đâu.

Ai có quan niệm khác với quan niệm của tôi thì xin hãy nói là "rời đi" họ t!!!

Thí dụ :

- Tôi tin nhđ đđnh đđng cđt: Tôi là vđt phđm hđn.

Ai tuyên bđ ta là con yêu đđ u cđ a Chúa. Tên đđ y "rđ i đđ o là cái chđ c"!!!

- Tôi tin nhđ Kinh Tin Kđnh: Ý cđ a bđ trên là ý Chúa.

Ai nói khác. Tên đđ y chính là "kđ rđ i đđ o mđđ i mđđ i"

4. Hđy quyđ t tâm

Ta cũng hđy quyđ t tâm thanh toán bđ nh phong trong tâm hđn. Hđy đđ t trđ bđ nh phong chia rđ . Hđy tđ y chay bđ nh phong lođ i trđ . Hđy xóa đđ bđ nh phong phân biđ t. Hđy phá tan bđ nh phong nghi kđ . Hđy bài trđ bđ nh phong kđ t án.

Vđ i tinh thđ n cđ a vđ t phđm hđn, vđ i tâm trđ ng yđ u đđđ i cđ a tên tđ i đđ i ngđ p đđ u thì nhđ ng đđ i kêu gđ i dù có vđ hđng hđn mđ y đđ nđ a cũng chđ là nhđ ng biđ u ngđ giđng mđ c khđ p nđ i đđ hô hào chđ không thđ thđ c hiđ n nđ i !!!!

Thđ thì phđ i làm sao bđy giđ ??

Bđ y lâu nay chúng tôi bđ nhđ i nhét tđ tđđ ng mình là kđ tđ i tđ i đđ i nhđ vđ y cũng có nghĩa là tôi bđ phong cđi trong tâm hđn tđ trong trđ ng nđđ c.

Đồ họa và nội dung của đồ án của bạn tại quai này, người ta bày ra trăm phương ngàn kế như trình bày ở trên...

Nhưng rõ ràng là công nghệ thu thập dữ liệu hàng triệu bạn nhân viên phải tiếp tục mang bạn phong trong mình ...sự thất bại.

Lý do: Tôi và bạn là kẻ thù...cũng có nghĩa là tôi và bạn là tên bạn bạn phong mãi mãi...

Vì thế ...

Trước hết và trên hết là phải xây dựng quan niệm sống đúng tích cực hơn.

Chuyên tâm, chuyên bạn phong tôi xếp vào hàng thượng...đây là tiêu chí của

Tôi nay, tôi xây dựng mối quan niệm mới: tôi và bạn là con yêu của Chúa do chính Ngài sinh ra (Ga 1: 13).

Và tôi tiếp cận vào sự công minh vô song của Thiên Khí mà Chúa đã tuôn đổ vào tâm hồn tôi (Rm 5:5; 2Tm 1:7) để tôi vượt qua khó khăn, gian nan, cám dỗ, thù hận....

Nếu tôi kiên trì luyện tập như thế thì sự công minh của Thiên Khí Thiên Chúa ngày càng phát huy công đức thâm hậu hơn..và bạn phong tâm hồn sự thất bại ngấm đẫm tiêu tan....

FREE Animations for your email - by IncrediMail! [Click Here!](#)

4 Attached files| 318KB

bannertamlinh.jpg

2_new.jpg

05_puppy_sticky_note_en.gif

53 Bức nh Phong tâm hồn.doc

[View Slideshow](#)[Download All](#)

Reply to: Reply to tamlinhvaodoi@gmail.com

[Send](#)